



เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2/2562

เรียน ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

สวัสดิ์ค่ะท่านผู้ปกครอง ดิฉันนางบุษบา พานิชกุลหรือแม่ครูตุ๋น ผ่านมาแล้ว 4 เดือนของการเรียนรู้ในรั้วโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ของนักเรียนทุกคน แม่ครูตุ๋นมีเรื่องราวต่างๆ ที่จะแจ้งให้รับทราบพร้อมกับขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขดังนี้

เรื่องแรก: การเตรียมความพร้อมการศึกษาคู่ต่อ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสอนติวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการได้มีจัดติวเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งวิชาครูไทยและครูชาวต่างประเทศ ในส่วนของภาษาอังกฤษจะเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้านคือ การฟัง การอ่าน เพื่อความเข้าใจและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ (TOEFL) และความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (MAPS TEST) รวมถึงเทคนิคทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (ESSAY WRITING) นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมในวิชาพื้นฐานให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายบุคคลตามความพร้อมของนักเรียน เพื่อพัฒนาและปรับพื้นฐาน สำหรับสารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับนี้ มีเคล็ดลับดีๆ มาฝากหากนักเรียนสอบติดโรงเรียนและคณะในฝัน มักจะได้เคล็ดลับคล้ายกันเสมอ คือ “มีการเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนขึ้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4” เพื่อใช้เตรียมตัวก่อนใครแล้วอนาคตในแบบที่คิดไว้ทั้งการเรียน การงาน จะมีโอกาสเป็นจริงดังนั้น จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยนะคะ

1. **เริ่มต้นชีวิตใหม่** แม้จะเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะนักเรียนจะ ต้องเลือก “สายเรียน” เช่น สายวิทย์ - คณิตศาสตร์, สายศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ซึ่งสายการเรียนเหล่านี้ จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของ “มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า และอนาคตที่นักเรียน อยากรจะเป็น” ดังนั้นเลือกให้ดี เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสายการเรียนที่ใช่ตัวเองที่สุดก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

2. **ความฝันชัดเจน** เริ่มต้นถามตัวเองง่ายๆ ด้วยคำถามแรกคือ “ในชีวิตเราฝันอยากเป็นอะไร” อยากรับหน้าที่เก่งที่สุด อยากรับหน้าที่สนุกที่สุด หรืออยากเป็นครูที่สอนหนังสือเก่งที่สุด ฯลฯ เมื่อเจอความฝันที่เราชอบจริงๆ มันจะทำให้เรา มุ่งมั่นและมีเป้าหมายมากขึ้น สามารถเลือกเรียน เลือกมหาวิทยาลัยและเลือกคณะได้อย่างเด็ดเดี่ยวมั่นใจ พร้อมทั้งวางแผนการอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อนัวยาวไปถึงอนาคต

3. **จับให้ถูกจุด เน้นให้ถูกทาง** เมื่อมีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากเป็นอะไร คราวนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นนักสืบในตัวเราแล้วว่า อาชีพที่เราอยากเป็น คณะที่เราอยากเข้า ฯลฯ เขาเรียนกันอย่างไร ต้องเรียนสายไหน สอบอย่างไร ต้องดู คณะไหนอะไรบ้าง ต้องเน้นเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากเพื่อนฯ และรุ่นพี่ ที่โรงเรียน เปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าห้องแนะแนว หรืออ่านหนังสือแนว Born to be ต่างๆ

4. **เริ่ม เติม เสริม ทบทวน** อย่าให้การรู้เป็นเพียงแค่ “รู้เฉยๆ” แต่ไม่ทำอะไร นักเรียน สามารถเริ่มต้นวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในการสอบในรั้วโรงเรียนและยังเป็นการเพิ่มโอกาส ให้สอบติดคณะที่ใช่ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งนอกจากการเรียนรู้อีกในโรงเรียน นักเรียนอาจเลือกศึกษาเพิ่มเติม จากสื่อโซเชียลต่างๆ หรือจับกลุ่มกันติวเนื้อหาเรียนกวดวิชาเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แน่นมากยิ่งขึ้นทุกๆ คนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน เขาก็เริ่มต้นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 กัน แล้วถ้านักเรียนอยากประสบความสำเร็จเป็นคนต่อไป ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่อนัวยาว “เริ่มสตาร์ทให้ดี เพราะเส้นชัยชีวิตอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว”

แหล่งข้อมูล <https://OnDemand.com>



เรื่องสุดท้าย: ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 หากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกหรือต้องการให้แม่ครูตู้และครูประจำชั้น ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านวิชาการและด้านพฤติกรรม สามารถติดต่อสื่อสารกับแม่ครูตู้ได้ทาง E-mail: Panischagul@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองส่งมาถึงท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seripam@gmail.com และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม - มัธยม นางสาวปราณี โดดดี หรือแม่ครูเอ๋ ได้ที่ E-mail: aepranee2562@gmail.com ทุกครั้งด้วยค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศล้ำถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2/2562
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2562)

ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.
ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2/2562 แล้ว และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้.....
ลงชื่อผู้ปกครอง